



ที่ อบ ๐๐๑๘.๑/ว ๕๑๕๙

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การลักลอบเปิดบ่อนการพนันชนไก่โดยไม่ได้รับอนุญาต (บ่อนเถื่อน)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ ๐๐๑๘.๑/ว ๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ ๐๐๑๘.๑/ว ๓๑๑๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายชื่อบ่อนการพนันชนไก่ผิดกฎหมาย

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีแจ้งแนวทางการตรวจสอบพื้นที่ การกวดขันจับกุม และการดำเนินคดีผู้ลักลอบจัดให้มีและผู้เข้าเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตทุกประเภท และรายงานสรุปการดำเนินการจับกุมและการดำเนินคดีเป็นรายสัปดาห์ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ตามแบบ ตจ.พน. ๑ และแบบ ตจ.พน. ๒ กรณีมีการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดผู้ลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ให้รายงานเหตุการณ์การดำเนินการจับกุมและการดำเนินคดีโดยทราบทันทีตามแบบ ตจ.พน. ๓ พร้อมบันทึกการจับกุมตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ประกอบการสนามชนไก่จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือเชิญกลุ่มผู้ประกอบการสนามชนไก่ที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมประชุมข้อบังคับแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของนก และเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้ประกอบการสนามชนไก่จังหวัดอุบลราชธานีได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับเสมอมา จึงมีความกังวลว่า บ่อนการพนันชนไก่ที่ไม่ได้รับอนุญาต (บ่อนเถื่อน) ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบหรือมีมาตรการใด ๆ ควบคุมได้นั้นจะเป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อดังกล่าวได้ ประกอบกับขณะนี้ได้มีการลักลอบเปิดบ่อนพนันชนไก่โดยไม่ได้รับอนุญาต (บ่อนเถื่อน) แทบทุกพื้นที่อำเภอ (โดยเฉพาะบ้านปลาขาว ตำบลยาง อำเภอสำโรงชัย บ้านดอนยาว ตำบลตูม บ้านโสกแสง ตำบลโสกแสง บ้านตบหู ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุญศรี บ้านระเว ตำบลระเว อำเภอพิบูลย์มังสาหาร อำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอโขงเจียม) จนเกิดผลกระทบต่อสนามชนไก่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามบ่อนการพนันชนไก่ที่ไม่ได้รับอนุญาต (บ่อนเถื่อน) ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

/ตั้งนั้น...

ลับ

ลับ

-๒-

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกอำเภอดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผลเป็นประการใด รายงานให้จังหวัดอุบลราชธานีทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ และขอให้เข้มงวด โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรามิให้มีการลักลอบเล่นการพนันชนไก่ในสถานที่ที่ไม่มีใบอนุญาต หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมมาภู โพธิ์)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง (ฝ่ายการอนุญาตทางปกครอง)

โทร.๐-๔๕๓๔-๔๖๑๒ - ๓

www.ubondopa.com

ลับ